

## 'ทปอ.' เล็งเสนอคลังให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเอกชนบริจาคการศึกษา

**นครราชสีมา** ● ทปอ. เล็งทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอเอกชนที่บริจาคเพื่อการศึกษาได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินบริจาค รวมทั้งขยายเวลาลดหย่อนบุคคลธรรมดาที่บริจาคด้วย เตรียมขอ รว.ศธ. แก่ประกาศรอกวเวลาดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยให้ยืดหยุ่น แต่ สกอ. เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษรายบุคคล

นายประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่กระทรวงการคลังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่กับผู้ช่วยเหลือสังคมโดยบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ ที่สนับสนุนการศึกษาและกีฬา โดยจะไดยกเว้นภาษีเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมจึงเห็นว่ามาตรการดังกล่าวถือว่าไม่ประโยชน์ต่อกระบวนการการศึกษา ดังนั้น ทปอ. จะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ขยายเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับผู้ที่บริจาคเงินให้กับตามเดิม ส่วนจะขยายไปอีกปีนั้นต้องคุยในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง

“นอกจากปัจเจกบุคคลแล้ว เรายังจะเสนอ

ให้นิติบุคคลสามารถได้ข้อเสนอดังกล่าวด้วย เพราะการผลิตกำลังคนทางการศึกษาทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย การทำเช่นนี้ถือเป็นการที่คนรวยจะช่วยเหลือคนจน และช่วยในด้านการศึกษานั้นก็เป็นเรื่องที่ดี และอาจจะมีการเสนอให้ยกเว้นภาษีได้ถึง 3 เท่าด้วย” ประธาน ทปอ. กล่าว

นายประสาธกล่าวต่อว่า นอกจากนั้นที่ประชุมยังหารือกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่เกิน 5 แห่งนั้น ที่ประชุมเห็นว่าปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิหายาก ดังนั้นจึงต้องมีความยืดหยุ่น โดย ทปอ. จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ขอให้ผ่อนปรนประกาศดังกล่าว อยากให้ดูเหมาะสมเป็นรายๆ โดยพิจารณาจากเวลาการเข้าร่วมประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ หากมากกว่า 70% ของเวลาการประชุมทั้งหมด ก็ให้ถือว่ามีความเหมาะสมสามารถเป็นกรรมการสภาฯ หรือนายกสภาฯ เพิ่มเติมได้

ด้าน นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า ตนได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. และ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. ถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจริง และจะมีการปรับแก้ประกาศนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยอาจจะเป็นในลักษณะที่ให้มหาวิทยาลัยเสนอคุณสมบัติให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษรายบุคคลก็ได้